



Đức Thánh Cha chia sẻ: 'Giường bệnh có thể trở thành nơi thánh thiện'

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Francesca Merlo)

Trong bài giảng cho Năm Thánh của Người bệnh và Nhân viên Y tế, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ "Giường bệnh có thể trở thành nơi thánh thiện, nơi lòng bác ái nung đốt sự thờ ơ và lòng biết ơn nuôi dưỡng hy vọng".

Trong bài chia sẻ của mình cho Năm Thánh của Người bệnh và Nhân viên Y tế, diễn ra vào ngày 5 và 6 tháng 4, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lấy cảm hứng từ sách tiên tri Isaia.

Trong bài giảng của mình, được đọc bởi Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu suy ngẫm về tình hình của người Israel lưu vong: "dường như mọi thứ đã mất", Đức Thánh Cha nói. Tuy nhiên, ngài tiếp tục, chính trong khoảnh khắc thử thách của họ, một quốc gia mới đã được nảy sinh.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã so sánh trải nghiệm này với người phụ nữ trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, người đã bị lên án và xa lánh vì tội lỗi của cô. Những kẻ buộc tội cô, sẵn sàng ném đá, đã bị ngăn lại bởi thẩm quyền thăm lạng của Chúa Giêsu, người đã nói với cô rằng "Hãy đi đi. Cô được tự do. Cô đã được cứu chữa".

Khi so sánh các câu chuyện, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng Thiên Chúa không chờ đợi cuộc sống của chúng ta trở nên hoàn hảo trước khi Ngài can thiệp vào. Thay vào đó, Đức Thánh Cha nói, "Ngài đi vào vết thương của chúng ta. Ngài gõ cửa nhà chúng ta, bất chấp nỗi đau của chúng ta, mà vì chính nỗi đau đó".



Thánh lễ mừng Năm Thánh của Bệnh nhân và Nhân viên Y tế (Vatican Media)

Bệnh tật và sự chăm sóc

Sau đó, chuyển sang những người bệnh và những người săn sóc cho họ, Đức Thánh Cha thừa nhận nỗi đau sâu sắc mà bệnh tật có thể mang lại. "Nó có thể khiến chúng ta cảm thấy giống như những người lưu vong... hoặc giống như người phụ nữ trong Phúc âm", ngài nói. Nhưng, ngài nói tiếp, nó cũng có thể là một nơi gặp gỡ, một "trường học" nơi chúng ta học cách yêu thương và được yêu thương với lòng khiêm nhường và ân sủng.

Sau đó, Đức Thánh Cha đã suy ngẫm về căn bệnh của chính mình và sự phụ thuộc vào người khác, ngài mô tả nó không phải là gánh nặng mà là bài học về lòng tin, lòng biết ơn và hy vọng. "Chúng ta đừng đẩy lùi", ngài nói, và nói thêm: "Chúng ta hãy để mình được yêu thương".

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô quay sang các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, cảm ơn họ vì công việc của họ và khuyến khích họ tiếp nhận mọi bệnh nhân như một cơ hội để đổi mới ý thức về nhân tính của họ. "Giường bệnh có thể trở thành một nơi thánh thiện", ngài nói, "nơi lòng bác ái đốt cháy sự thờ ơ và lòng biết ơn nuôi dưỡng hy vọng".

Lời kêu gọi lòng trắc ẩn

Kết thúc bài chia sẻ của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại lời của vị tiền nhiệm là Đức Thánh Cha Benedict XVI, người đã nhắc nhở Giáo hội rằng "thước đo thực sự của nhân loại được xác định dựa trên sự đau khổ". Ngài cảnh báo rằng một xã hội quay lưng lại với những người yếu đuối sẽ trở nên tàn nhẫn và vô nhân đạo.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả những người có mặt hãy chống lại sự cám dỗ gạt ra ngoài lề và quên lãng những người già cả, ốm đau hoặc đang phải chịu đựng những khó khăn của cuộc sống. "Chúng ta đừng xua đuổi đau khổ ra khỏi môi trường sống", ngài nói. "Chúng ta đừng loại trừ những người yếu đuối". Thay vào đó, chúng ta phải để tình yêu của Chúa - đổ tràn vào trái tim chúng ta - biến đổi ngay cả đau khổ thành không gian hiệp thông và phát triển.